

บทที่ 5

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

ในการศึกษาครั้งนี้ เรื่อง ทักษะคิดต่อการจัดทำบัญชีของผู้ประกอบการสินค้าหัตถกรรม อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติของผู้ประกอบการสินค้าหัตถกรรม อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ที่มีต่อการจัดทำบัญชี โดยแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา คือ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติได้แก่ องค์ประกอบทางด้านความเข้าใจ ด้านความรู้สึก และด้านพฤติกรรม รวมทั้งกฎหมายทางการบัญชี คือ พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 วัตถุประสงค์ของการจัดทำบัญชีและประโยชน์ในการใช้ข้อมูลทางการบัญชี

ระเบียบวิธีการศึกษาในครั้งนี้มีขอบเขตของประชากร คือ ผู้ประกอบการธุรกิจสินค้าหัตถกรรมอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ประเภทอาหาร เครื่องดื่ม เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ของใช้และของประดับตกแต่ง ศิลปะประติมากรรมและของที่ระลึกรวมทั้งสมุนไพรที่มีการจดทะเบียนต่อสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 122 ราย มีขอบเขตเนื้อหาที่มุ่งศึกษาเฉพาะทัศนคติของผู้ประกอบการธุรกิจสินค้าหัตถกรรมที่มีการประกอบกิจการในอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งจากข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ ซึ่งแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ส่วน อีกทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และค่าสถิติ จากข้อมูลของผู้ที่ตอบแบบสอบถาม สามารถสรุปได้ดังนี้

สรุปผลการศึกษา

ผลการศึกษาสามารถสรุปได้เป็น 3 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนที่ 2 ทักษะคิดต่อการจัดทำบัญชีของผู้ประกอบการสินค้าหัตถกรรม ในอำเภอหางดง

จังหวัดเชียงใหม่

ส่วนที่ 3 ทักษะคิดต่อการจัดทำบัญชีของผู้ประกอบการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด จำแนกตาม

ระดับการศึกษา และการจัดทำบัญชีของธุรกิจ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

จากการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 122 ราย เป็นเพศหญิง ร้อยละ 76.2 กลุ่มอายุระหว่าง 40-49 ปี ร้อยละ 50.8 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 63.9 ประเภทธุรกิจอยู่ในบริษัทจำกัด ร้อยละ 58.5 ประเภทสินค้าที่ดำเนินการเป็นสินค้าประเภท ของใช้และของประดับตกแต่ง ร้อยละ 73.8 ระยะเวลาก่อตั้งธุรกิจ 1-5 ปี ร้อยละ 57.4 มีการดำเนินธุรกิจมาเป็นเวลา 1-5 ปี ร้อยละ 65.6 มีก่อตั้งธุรกิจโดยการริเริ่มเอง ร้อยละ 87.7 ขนาดธุรกิจมีทุนที่ชำระแล้วไม่เกิน 5 ล้านบาท ร้อยละ 95.9 รายได้และสินทรัพย์ของปีที่ผ่านมา ไม่เกิน 30 ล้านบาท ร้อยละ 100.0 การจัดทำบัญชีของธุรกิจจัดทำบัญชีโดยสำนักงานบัญชี ร้อยละ 89.3 การจัดทำบัญชีโดยพนักงานทำบัญชี ซึ่งพนักงานบัญชีมีระดับการศึกษา ระดับ ปวส. สาขาบัญชี ร้อยละ 84.6 และ การจัดทำบัญชีจัดทำด้วยคอมพิวเตอร์ ร้อยละ 5.7

ส่วนที่ 2 ทักษะต่อการจัดทำบัญชีของผู้ประกอบสินค้าที่ดัดแปลงในอำเภอหางดง จังหวัด เชียงใหม่

ตารางที่ 39 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ระดับความสำคัญ และลำดับที่ของการจัดทำบัญชีที่มีผลต่อทัศนคติของผู้ประกอบการ

การจัดทำบัญชี	ค่าเฉลี่ย	ระดับความสำคัญ	ลำดับที่
วัตถุประสงค์ในการจัดทำบัญชี	3.90	มาก	5
กฎหมายทางด้านบัญชี	3.65	มาก	6
การใช้ข้อมูลทางการบัญชีในการบริหารธุรกิจ	3.96	มาก	4
ความรู้ของผู้ประกอบการ	3.34	ปานกลาง	8
การให้ความสำคัญต่อพนักงานบัญชีของกิจการ	3.64	มาก	7
การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดทำบัญชี	4.88	มากที่สุด	1
การให้ความสำคัญต่อระบบบัญชีและระบบเอกสาร	4.16	มาก	3
การใช้บริการจากสำนักงานบัญชี	4.39	มาก	2

จากตารางที่ 39 พบว่า ผู้ประกอบการมีทัศนคติให้ความสำคัญต่อการจัดทำบัญชีในระดับมากที่สุด คือ ด้านการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดทำบัญชีให้ความสำคัญในระดับมากที่สุด ด้านการใช้บริการจากสำนักงานบัญชี ด้านการให้ความสำคัญต่อระบบบัญชีและระบบเอกสาร ด้านการใช้ข้อมูลทาง การบัญชีในการบริหารธุรกิจ ด้านวัตถุประสงค์ในการจัดทำบัญชี ด้านกฎหมายทางบัญชี และด้านการให้ความสำคัญต่อพนักงานบัญชีของกิจการ และให้ความสำคัญในระดับปานกลาง คือ ความรู้ของผู้ประกอบการ โดยแต่ละด้านของการจัดทำบัญชีย่อยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดดังนี้

ด้านวัตถุประสงค์ในการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการมีทัศนคติให้ความสำคัญ 3 อันดับแรก คือ เพื่อเป็นหลักฐานในการพิสูจน์ความถูกต้องของรายการที่กิจการเสียภาษี ประโยชน์ในด้านการบริหารและตัดสินใจทางธุรกิจและเพื่อประโยชน์ในด้าน การติดตาม ควบคุมการดำเนินของธุรกิจ

ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายบัญชีผู้ประกอบการมีทัศนคติให้ความสำคัญ 3 อันดับแรก คือ การจัดทำบัญชีต้องเป็นไปตามมาตรฐานบัญชี (พ.ร.บ. การบัญชี พ.ศ. 2543) งบการเงินต้องได้รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตทุกงวดบัญชีที่มีการประกอบกิจการและจัดทำงบการเงินตามรูปแบบที่กฎหมายกำหนด

ด้านการนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ในการบริหารธุรกิจผู้ประกอบการมีทัศนคติให้ความสำคัญ 3 อันดับแรก คือ การบริหารสินค้าคงเหลือเพื่อให้กิจการไม่ต้องเกิดต้นทุนจมในตัวสินค้า การจัดทำรายงานการซื้อประจำเดือนสามารถควบคุมสินค้าและค่าใช้จ่ายของกิจการได้ และ การจัดรายงานลูกหนี้เพื่อง่ายต่อการติดตามหนี้และประกอบการพิจารณาการให้เครดิตลูกค้า

ด้านความจำเป็นที่ผู้ประกอบการต้องมีความรู้ทางบัญชีผู้ประกอบการมีทัศนคติให้ความสำคัญ คือ การเข้ารับการฝึกอบรม ความรู้ทางการเงินและบัญชีช่วงระยะสั้น ๆ อย่างต่อเนื่อง จากหน่วยงานภาครัฐ หรือ สถาบันการศึกษาที่มีการจัดอบรม และการติดตามข่าวสารความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทาง ด้านบัญชีอย่างต่อเนื่อง

ด้านการให้ความสำคัญกับพนักงานบัญชีของธุรกิจผู้ประกอบการมีทัศนคติให้ความสำคัญ คือ การจ้างพนักงานทำบัญชีที่มีคุณวุฒิและมีคุณสมบัติตรงตามที่กฎหมายกำหนด และการส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานทำบัญชีเข้ารับการฝึกอบรมด้านบัญชีต่อเนื่องตลอดการทำงาน

ด้านการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดทำบัญชีของธุรกิจผู้ประกอบการมีทัศนคติให้ความสำคัญ คือ การนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในงานด้านบัญชี ในส่วนการบันทึกข้อมูลและประมวลผล และการจัดเก็บข้อมูลที่สำคัญของกิจการในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ดิสเกต (Diskette) หรือเทป

ด้านการให้ความสำคัญของระบบบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีผู้ประกอบการมีทัศนคติให้ความสำคัญ คือ เอกสารการจ่ายเงินต้องมีการอนุมัติจากผู้มีอำนาจก่อนจ่ายเงินทุกครั้ง ต้องออกใบส่งของใบแจ้งหนี้หรือใบเสร็จรับเงิน เมื่อมีการขายสินค้า ทุกครั้งและการจัดเก็บเอกสารประกอบการลงบัญชีให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ร้อย ง่ายต่อการค้นหาและตรวจสอบการจัดเก็บเอกสารประกอบการลงบัญชีให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ง่ายต่อการค้นหาและตรวจสอบ

ด้านการใช้บริการจัดทำบัญชีจากสำนักงานบัญชีผู้ประกอบการมีทัศนคติให้ความสำคัญ คือ การทำบัญชีถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป การได้รับคำปรึกษาด้านภาษีอากร และติดต่อประสานงานกับเจ้าพนักงานเมื่อมีปัญหา และการได้รับคำปรึกษาในการจัดวางระบบบัญชีที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

**ส่วนที่ 3 ทักษะของผู้ประกอบการที่มีผลต่อการจัดทำบัญชีที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดในด้านต่างๆ
จำแนกตามระดับการศึกษา และการจัดทำบัญชีของธุรกิจ**

ตารางที่ 40 แสดงการสรุปทัศนคติของผู้ประกอบการที่มีผลต่อการจัดทำบัญชีที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดในด้านวัตถุประสงค์ในการจัดทำบัญชีจำแนกตามระดับการศึกษาและการจัดทำบัญชีของธุรกิจ

การจำแนก	ทัศนคติของผู้ประกอบการที่มีผลต่อการจัดทำบัญชีที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดในด้านวัตถุประสงค์ในการจัดทำบัญชี
ต่ำกว่าปริญญาตรี	เพื่อเป็นหลักฐานในการพิสูจน์ความถูกต้องของรายการที่กิจการได้เสียภาษีไปแล้ว
ปริญญาตรี	เพื่อเป็นหลักฐานในการพิสูจน์ความถูกต้องของรายการที่กิจการได้เสียภาษีไปแล้ว
ปริญญาโท	เพื่อเป็นหลักฐานในการพิสูจน์ความถูกต้องของรายการที่กิจการได้เสียภาษีไปแล้ว
สำนักงานบัญชี	เพื่อเป็นหลักฐานในการพิสูจน์ความถูกต้องของรายการที่กิจการได้เสียภาษีไปแล้ว
พนักงานบัญชี และสำนักงานบัญชี	เพื่อประโยชน์ในด้าน การบริหารและตัดสินใจทางธุรกิจ

จากตารางที่ 40 พบว่า ทัศนคติของผู้ประกอบการที่มีผลต่อการจัดทำบัญชีในด้านวัตถุประสงค์ในการจัดทำบัญชีที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ

ผู้ที่มีระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท และจัดทำบัญชีโดยใช้บริการจากสำนักงานบัญชีมีทัศนคติให้ความสำคัญมากที่สุด คือ เพื่อเป็นหลักฐานในการพิสูจน์ความถูกต้องของรายการที่กิจการได้เสียภาษีไปแล้ว

และยกเว้นผู้ที่มีจัดทำบัญชีโดยพนักงานบัญชีและสำนักงานบัญชีมีทัศนคติให้ความสำคัญมากที่สุด คือ เพื่อประโยชน์ในด้าน การบริหารและตัดสินใจทางธุรกิจ

ตารางที่ 41 แสดงการสรุปทัศนคติของผู้ประกอบการที่มีผลต่อการจัดทำบัญชีที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
ในด้านกฎหมายทางด้านบัญชีจำแนกตามระดับการศึกษาและการจัดทำบัญชีของธุรกิจ

การจำแนก	ทัศนคติของผู้ประกอบการที่มีผลต่อการจัดทำบัญชีที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ในด้านกฎหมายทางด้านบัญชี
ต่ำกว่าปริญญาตรี	ห้างหุ้นส่วนที่จดทะเบียนที่ตั้งตามกฎหมายไทยและกิจการร่วมค้านิติบุคคล ที่ตั้งตามกฎหมายต่างประเทศต้องยื่นงบการเงินต่อสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ภายใน 5 เดือนนับตั้งแต่วันปิดบัญชี
ปริญญาตรี	การจัดทำบัญชีต้องเป็นไปตามมาตรฐาน การบัญชี (พ.ร.บ. การบัญชี พ.ศ. 2543)
ปริญญาโท	การจัดทำบัญชีต้องเป็นไปตามมาตรฐาน การบัญชี (พ.ร.บ. การบัญชี พ.ศ. 2543)
สำนักงานบัญชี	การจัดทำบัญชีต้องเป็นไปตามมาตรฐาน การบัญชี (พ.ร.บ. การบัญชี พ.ศ. 2543)
พนักงานบัญชี และสำนักงานบัญชี	การจัดให้มีผู้ทำบัญชี ที่มีคุณวุฒิ ปวส.หรือ ปริญญาตรีทางบัญชี ตามแต่ ขนาดของธุรกิจ และการจัดทำงบการเงินต้องเป็นไปตามรูปแบบ ที่กฎหมายกำหนด

จากตารางที่ 41 พบว่า ทัศนคติของผู้ประกอบการที่มีผลต่อการจัดทำบัญชีในด้าน
กฎหมายทางด้านบัญชีที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ

ผู้ที่มีระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี มีทัศนคติให้ความสำคัญมากที่สุด คือ ห้าง
หุ้นส่วน ที่จดทะเบียนที่ตั้งตามกฎหมายไทยและกิจการร่วมค้านิติบุคคลที่ตั้งตามกฎหมาย
ต่างประเทศต้องยื่นงบการเงินต่อสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภายใน 5 เดือนนับตั้งแต่วันปิดบัญชี

ยกเว้นผู้ที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโท และจัดทำบัญชีโดยใช้บริการจาก
สำนักงานบัญชี มีทัศนคติให้ความสำคัญมากที่สุด คือ การจัดทำบัญชีต้องเป็นไปตามมาตรฐานการ
บัญชี (พ.ร.บ.การบัญชี พ.ศ 2543)

และยกเว้นผู้ที่มีจัดทำบัญชีโดยพนักงานบัญชีและสำนักงานบัญชี มีทัศนคติให้
ความสำคัญมากที่สุด คือการจัดให้มีผู้ทำบัญชีที่มีคุณวุฒิ ปวส. หรือปริญญาตรีทางบัญชีตามแต่
ขนาดของธุรกิจ และการจัดทำงบการเงินต้องเป็นไปตามรูปแบบ ที่กฎหมายกำหนด

ตารางที่ 42 แสดงการสรุปทัศนคติของผู้ประกอบการที่มีผลต่อการจัดทำบัญชีที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ในด้านการใช้ข้อมูลทางการบัญชีในการบริหารธุรกิจ จำแนกตามระดับการศึกษาและการจัดทำบัญชีของธุรกิจ

การจำแนก	ทัศนคติของผู้ประกอบการที่มีผลต่อการจัดทำบัญชีที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ในด้านการใช้ข้อมูลทางการบัญชีในการบริหารธุรกิจ
ต่ำกว่าปริญญาตรี	การบริหารสินค้าคงเหลือ เพื่อให้กิจการไม่ต้องเกิดต้นทุนจมในตัวสินค้า
ปริญญาตรี	การคำนวณและควบคุมต้นทุนสินค้าเพื่อให้กิจการสามารถแข่งขันในด้านราคากับคู่แข่งได้
ปริญญาโท	การบริหารเงินสด เงินฝากธนาคารเพื่อไม่ให้เกิดการขาดสภาพคล่อง การจัดทำรายงานการซื้อประจำเดือนสามารถควบคุมสินค้าและค่าใช้จ่ายของกิจการได้ การจัดทำรายงานลูกหนี้ เพื่อง่ายต่อการติดตามหนี้และประกอบการพิจารณาการให้เครดิตลูกค้า การบริหารสินค้าคงเหลือ เพื่อให้กิจการไม่ต้องเกิดต้นทุนจมในตัวสินค้า และการคำนวณและควบคุมต้นทุนสินค้า เพื่อให้กิจการสามารถแข่งขันในด้านราคากับคู่แข่งได้
สำนักงานบัญชี	การบริหารสินค้าคงเหลือ เพื่อให้กิจการไม่ต้องเกิดต้นทุนจมในตัวสินค้า
พนักงานบัญชี และสำนักงานบัญชี	การบริหารเงินสด เงินฝากธนาคารเพื่อไม่ให้เกิดการขาดสภาพคล่องและการคำนวณควบคุมต้นทุนสินค้าเพื่อให้กิจการสามารถแข่งขันในด้านราคากับคู่แข่งได้

จากตารางที่ 42 พบว่า ทัศนคติของผู้ประกอบการที่มีผลต่อการจัดทำบัญชีด้านการใช้ข้อมูลทางการบัญชีในการบริหารธุรกิจ ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ

ผู้ที่มีระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรีและจัดทำบัญชี โดยใช้บริการจากสำนักงานบัญชี มีทัศนคติให้ความสำคัญมากที่สุด คือ การบริหารสินค้าคงเหลือ เพื่อให้กิจการไม่ต้องเกิดต้นทุนจมในตัวสินค้า

ผู้ที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีทัศนคติให้ความสำคัญมากที่สุด คือ การคำนวณและควบคุมต้นทุนสินค้าเพื่อให้กิจการสามารถแข่งขันในด้านราคากับคู่แข่งได้

ผู้ที่มีระดับการศึกษาปริญญาโทมีทัศนคติ ให้ความสำคัญมากที่สุด คือ การบริหารเงินสด เงินฝากธนาคารเพื่อไม่ให้เกิดการขาดสภาพคล่อง การจัดทำรายงานการซื้อประจำเดือนสามารถควบคุม

สินค้าและค่าใช้จ่ายของกิจการได้ การจัดทำรายงานลูกหนี้เพื่อง่ายต่อการติดตามหนี้และประกอบการศึกษาการให้เครดิตลูกค้า การบริหารสินค้าคงเหลือ เพื่อให้กิจการไม่ต้องเกิดต้นทุนจมในตัวสินค้า และการคำนวณและควบคุมต้นทุนสินค้าเพื่อให้กิจการสามารถแข่งขันในด้านราคากับคู่แข่งได้

และผู้ที่ทำบัญชีโดยพนักงานบัญชีและสำนักงานบัญชีมีทัศนคติให้ความสำคัญมากที่สุด คือ การบริหารเงินสด เงินฝากธนาคารเพื่อไม่ให้มีการขาดสภาพคล่อง และการคำนวณควบคุมต้นทุนสินค้า เพื่อให้กิจการสามารถแข่งขัน ในด้านราคากับคู่แข่งได้

ตารางที่ 43 แสดงการสรุปทัศนคติของผู้ประกอบการที่มีผลต่อการจัดทำบัญชีที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ในด้านความรู้ของผู้ประกอบการ จำแนกตามระดับการศึกษาและการจัดทำบัญชีของธุรกิจ

การจำแนก	ทัศนคติของผู้ประกอบการที่มีผลต่อการจัดทำบัญชีที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ในด้านความรู้ของผู้ประกอบการ
ต่ำกว่าปริญญาตรี	ความรู้ทางด้านบัญชี
ปริญญาตรี	การเข้ารับการฝึกอบรม ความรู้ทางการเงินและบัญชีช่วงระยะสั้น ๆ อย่างต่อเนื่องจากหน่วยงานภาครัฐ หรือสถาบัน การศึกษาที่มีการจัดอบรม
ปริญญาโท	ความรู้ทางด้านบัญชี
สำนักงานบัญชี	ความรู้ทางด้านบัญชี
พนักงานบัญชี และสำนักงานบัญชี	ความรู้ทางด้านบัญชี

จากตารางที่ 43 พบว่า ทัศนคติของผู้ประกอบการที่มีผลต่อการจัดทำบัญชีในด้านความรู้ของผู้ประกอบการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ

ผู้ที่มีระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาโท จัดทำบัญชีโดยใช้บริการจากสำนักงานบัญชีและจัดทำบัญชีโดยพนักงานและสำนักงานบัญชีมีทัศนคติให้ความสำคัญมากที่สุด คือ ความรู้ทางด้านบัญชี

และยกเว้น ผู้ที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีทัศนคติให้ความสำคัญมากที่สุด คือ การเข้ารับ การฝึกอบรม ความรู้ทางการเงินและบัญชีช่วงระยะสั้น ๆ อย่างต่อเนื่องจากหน่วยงานภาครัฐ หรือสถาบัน การศึกษาที่มีการจัดอบรม

ตารางที่ 44 แสดงการสรุปทัศนคติของผู้ประกอบการที่มีผลต่อการจัดทำบัญชีที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
 ในด้านการให้ความสำคัญต่อพนักงานบัญชีของกิจการจำแนกตามระดับการศึกษาและ
 การจัดทำบัญชีของธุรกิจ

การจำแนก	ทัศนคติของผู้ประกอบการที่มีผลต่อการจัดทำบัญชีที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ในด้านการให้ความสำคัญต่อพนักงานบัญชีของกิจการ
ต่ำกว่าปริญญาตรี	การจ้างพนักงานทำบัญชีที่มีคุณวุฒิและมีคุณสมบัติตรงตามที่กฎหมาย กำหนด
ปริญญาตรี	การจ้างพนักงานทำบัญชีที่มีคุณวุฒิและมีคุณสมบัติตรงตามที่กฎหมาย กำหนด
ปริญญาโท	การส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานทำบัญชีเข้ารับฝึกอบรมด้าน บัญชีอย่างต่อเนื่องตลอดการทำงาน
สำนักงานบัญชี	การจ้างพนักงานทำบัญชีที่มีคุณวุฒิและมีคุณสมบัติตรงตามที่กฎหมาย กำหนด
พนักงานบัญชี และสำนักงานบัญชี	การจ้างพนักงานทำบัญชีที่มีคุณวุฒิและมีคุณสมบัติตรงตามที่กฎหมาย กำหนด

จากตารางที่ 44 พบว่า ทัศนคติของผู้ประกอบการที่มีผลต่อการจัดทำบัญชีในด้านการ
 ให้ความสำคัญต่อพนักงานบัญชีของกิจการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ

ผู้ที่มีระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี จัดทำบัญชีโดยใช้บริการจาก
 สำนักงานบัญชี และจัดทำบัญชีโดยพนักงานและสำนักงานบัญชีมีทัศนคติให้ความสำคัญมากที่สุด
 คือ การจ้างพนักงานทำบัญชี ที่มีคุณวุฒิและมีคุณสมบัติตรงตามที่กฎหมายกำหนด

และยกเว้นผู้ที่มีระดับการศึกษาปริญญาโทมีทัศนคติ ให้ความสำคัญมากที่สุด คือ การ
 ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานทำบัญชีเข้ารับฝึกอบรมด้านบัญชีอย่างต่อเนื่องตลอดการทำงาน

ตารางที่ 45 แสดงการสรุปทัศนคติของผู้ประกอบการที่มีผลต่อการจัดทำบัญชีที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดในด้านการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดทำบัญชีจำแนกตามระดับการศึกษาและการจัดทำบัญชีของธุรกิจ

การจำแนก	ทัศนคติของผู้ประกอบการที่มีผลต่อการจัดทำบัญชีที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดในด้านการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดทำบัญชี
ต่ำกว่าปริญญาตรี	การนำคอมพิวเตอร์มาใช้งานด้านบัญชี ในส่วนการบันทึกข้อมูลและประมวลผล
ปริญญาตรี	การนำคอมพิวเตอร์มาใช้งานด้านบัญชี ในส่วนการบันทึกข้อมูลและประมวลผล
ปริญญาโท	การจัดเก็บข้อมูลที่สำคัญของกิจการในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ดิสเกต (Diskette) หรือเทป
สำนักงานบัญชี	การนำคอมพิวเตอร์มาใช้งานด้านบัญชี ในส่วนการบันทึกข้อมูลและประมวลผล
พนักงานบัญชีและสำนักงานบัญชี	การนำคอมพิวเตอร์มาใช้งานด้านบัญชีในส่วนการบันทึกข้อมูลและประมวลผลและการจัดเก็บข้อมูลที่สำคัญของกิจการในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ดิสเกต (Diskette) หรือเทป

จากตารางที่ 45 พบว่า ทัศนคติของผู้ประกอบการที่มีผลต่อการจัดทำบัญชีในด้านการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดทำบัญชีที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ

ผู้ที่มีระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี และจัดทำบัญชีโดยใช้บริการจากสำนักงานบัญชี มีทัศนคติให้ความสำคัญมากที่สุด คือ การนำคอมพิวเตอร์มาใช้งานด้านบัญชี ในส่วนการบันทึกข้อมูลและประมวลผล

ยกเว้นผู้ที่มีระดับการศึกษาปริญญาโท มีทัศนคติให้ความสำคัญมากที่สุด คือ การจัดเก็บข้อมูลที่สำคัญของกิจการในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ดิสเกต(Diskette) หรือเทป

และยกเว้นผู้ที่จัดทำบัญชีโดยพนักงานและสำนักงานบัญชีมีทัศนคติให้ความสำคัญ คือ การนำคอมพิวเตอร์มาใช้งานด้านบัญชีในส่วนการบันทึกข้อมูลและประมวลผลและการจัดเก็บข้อมูลที่สำคัญของกิจการในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ดิสเกต (Diskette) หรือเทป

ตารางที่ 46 แสดงการสรุปทัศนคติของผู้ประกอบการที่มีผลต่อการจัดทำบัญชีที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดในด้านการให้ความสำคัญต่อระบบบัญชีและระบบเอกสารจำแนกตามระดับการศึกษาและการจัดทำบัญชีของธุรกิจ

การจำแนก	ทัศนคติของผู้ประกอบการที่มีผลต่อการจัดทำบัญชีที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ด้านการให้ความสำคัญต่อระบบบัญชีและระบบเอกสาร
ต่ำกว่าปริญญาตรี	เอกสารการจ่ายเงินต้องมีการอนุมัติจากผู้มีอำนาจก่อนการจ่ายเงินทุกครั้ง
ปริญญาตรี	เอกสารการจ่ายเงินต้องมีการอนุมัติจากผู้มีอำนาจก่อนการจ่ายเงินทุกครั้ง
ปริญญาโท	การแบ่งแยกหน้าที่และเอกสารทางการเงินและการบัญชีอย่างชัดเจนและเอกสารการจ่ายเงินต้องมีการอนุมัติจากผู้มีอำนาจก่อนการจ่ายเงินทุกครั้ง
สำนักงานบัญชี	เอกสารการจ่ายเงินต้องมีการอนุมัติจากผู้มีอำนาจก่อนการจ่ายเงินทุกครั้ง
พนักงานบัญชี และสำนักงานบัญชี	เอกสารการจ่ายเงินต้องมีการอนุมัติจากผู้มีอำนาจก่อนการจ่ายเงินทุกครั้ง

จากตารางที่ 46 พบว่า ทัศนคติของผู้ประกอบการที่มีผลต่อการจัดทำบัญชีในด้านการให้ความสำคัญต่อระบบบัญชีและระบบเอกสารที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ

ผู้ที่มีระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี จัดทำบัญชีโดยใช้บริการจากสำนักงานบัญชี และจัดทำบัญชีโดยพนักงานและสำนักงานบัญชีมีทัศนคติให้ความสำคัญมากที่สุด คือ เอกสารการจ่ายเงินต้องมีการอนุมัติจากผู้มีอำนาจก่อนการจ่ายเงินทุกครั้ง

และยกเว้นผู้ที่มีระดับการศึกษาปริญญาโทมีทัศนคติ ให้ความสำคัญมากที่สุด คือ การแบ่งแยกหน้าที่และเอกสารทางการเงินและการบัญชีอย่างชัดเจนและเอกสารการจ่ายเงินต้องมีการอนุมัติจาก ผู้มีอำนาจก่อนการจ่ายเงินทุกครั้ง

ตารางที่ 47 แสดงการสรุปทัศนคติของผู้ประกอบการที่มีผลต่อการจัดทำบัญชีที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดในด้านการให้บริการจากสำนักงานบัญชีจำแนกตามระดับการศึกษาและการจัดทำบัญชีของธุรกิจ

การจำแนก	ทัศนคติของผู้ประกอบการที่มีผลต่อการจัดทำบัญชีที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ด้านการให้บริการจากสำนักงานบัญชี
ต่ำกว่าปริญญาตรี	การได้รับคำปรึกษา ด้านภาษีอากรและติดต่อประสานงานกับพนักงานเมื่อมีปัญหา
ปริญญาตรี	การทำบัญชีมีความถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี ที่รับรองทั่วไป
ปริญญาโท	การทำบัญชีมีความถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี ที่รับรองทั่วไปและการได้รับคำปรึกษาในการจัดวางระบบบัญชี ที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
สำนักงานบัญชี	การทำบัญชีมีความถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
พนักงานบัญชี และสำนักงานบัญชี	การทำบัญชีมีความถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

จากตารางที่ 47 พบว่า ทัศนคติของผู้ประกอบการที่มีผลต่อการจัดทำบัญชีในด้านการให้บริการจากสำนักงานบัญชีที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ

ผู้ที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จัดทำบัญชีโดยใช้บริการจากสำนักงานบัญชี และจัดทำบัญชีโดยพนักงานและสำนักงานบัญชีมีทัศนคติให้ความสำคัญมากที่สุด คือ การทำบัญชีมีความถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

ยกเว้นผู้ที่มีระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี มีทัศนคติให้ความสำคัญมากที่สุด คือ การได้รับคำปรึกษา ด้านภาษีอากรและติดต่อประสานงานกับ เจ้าพนักงานเมื่อมีปัญหา

และยกเว้นผู้ที่มีระดับการศึกษาปริญญาโท มีทัศนคติให้ความสำคัญมากที่สุด คือ การทำบัญชี มีความถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและการได้รับคำปรึกษาในการจัดวางระบบบัญชีที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

อภิปรายผล

การศึกษาถึงทัศนคติต่อการจัดทำบัญชีของผู้ประกอบการสินค้าหัตถกรรม อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบการมีทัศนคติให้ความสำคัญกับการจัดทำบัญชีในด้านต่าง ๆ ตามลำดับ ได้แก่ ด้านวัตถุประสงค์ในการจัดทำบัญชี ด้านกฎหมายทางด้านบัญชี ด้านการใช้ข้อมูลทางการบัญชีในการบริหารธุรกิจ ด้านความรู้ของผู้ประกอบการ ด้านการให้ความสำคัญต่อพนักงานบัญชีของกิจการ ด้านการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดทำบัญชี ด้านการให้ความสำคัญต่อระบบบัญชีและระบบเอกสาร และด้านการใช้บริการจากสำนักงานบัญชี โดยมีรายละเอียดด้านย่อยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในแต่ละด้านได้ ดังนี้

ด้านวัตถุประสงค์ในการจัดทำบัญชี ผู้ประกอบการให้ความสำคัญกับวัตถุประสงค์ในการจัดทำบัญชี โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก วัตถุประสงค์ย่อยที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ เพื่อเป็นหลักฐานในการพิสูจน์ความถูกต้องของรายการที่กิจการได้เสียภาษีไปแล้ว แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการจัดทำบัญชีว่าเป็นสิ่งจำเป็นจึงแสดงความคิดเห็นออกมาในระดับมาก

ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายบัญชี ผู้ประกอบการให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมายบัญชี โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก การปฏิบัติตามกฎหมายบัญชีย่อยที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การจัดทำบัญชีต้องเป็นไปตามมาตรฐาน การบัญชี (พ.ร.บ. การบัญชี พ.ศ. 2543)

ด้านการใช้ข้อมูลทางการบัญชีในการบริหารธุรกิจ ผู้ประกอบการให้ความสำคัญกับการใช้ข้อมูลทางการบัญชีในการบริหารธุรกิจ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก การใช้ข้อมูลทางการบัญชีในการบริหารธุรกิจย่อยที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การบริหารสินค้าคงเหลือ เพื่อให้กิจการไม่ต้องเกิดต้นทุนจมในตัวสินค้า

ด้านความจำเป็นที่ผู้ประกอบการต้องมีความรู้ ผู้ประกอบการให้ความสำคัญกับความรู้ของผู้ประกอบการ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ความรู้ของผู้ประกอบการย่อยที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ความรู้ทางด้านบัญชี

ด้านการให้ความสำคัญต่อพนักงานบัญชีของกิจการ ผู้ประกอบการให้ความสำคัญกับพนักงานบัญชีของกิจการ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก การให้ความสำคัญกับพนักงานบัญชีของกิจการย่อยที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การจ้างพนักงานทำบัญชี ที่มีคุณวุฒิและมีคุณสมบัติตรงตามที่กฎหมายกำหนด

ด้านการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดทำบัญชี ผู้ประกอบการให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดทำบัญชี โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด การให้ความสำคัญการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดทำบัญชีย่อยที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการงานด้านบัญชีในส่วนการบันทึกข้อมูลและประมวลผล

ด้านการให้ความสำคัญต่อระบบบัญชีและระบบเอกสาร ผู้ประกอบการให้ความสำคัญกับการให้ความสำคัญต่อระบบบัญชีและระบบเอกสาร โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก การให้ความสำคัญต่อระบบบัญชีและระบบเอกสารย่อยที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ เอกสารการจ่ายเงินต้องมีการอนุมัติจากผู้มีอำนาจก่อนการจ่ายเงินทุกครั้ง

ด้านการใช้บริการจากสำนักงานบัญชีผู้ประกอบการให้ความสำคัญกับการใช้บริการจากสำนักงานบัญชี โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก การให้ความสำคัญกับการใช้บริการจากสำนักงานบัญชีย่อยที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การทำบัญชีมีความถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

ข้อค้นพบ

การจัดทำบัญชีแบ่งด้านต่างๆ ดังนี้

ด้านวัตถุประสงค์ในการจัดทำบัญชี ผู้ประกอบการที่มีระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโทและจัดทำบัญชีโดยใช้บริการจากสำนักงานบัญชี ให้ความสำคัญกับวัตถุประสงค์ย่อยมากที่สุด คือ เพื่อเป็นหลักฐานในการพิสูจน์ความถูกต้องของรายการที่กิจการได้เสียหายไปแล้ว แต่ผู้ที่มีจัดทำบัญชีโดยพนักงานบัญชีและสำนักงานบัญชีให้ความสำคัญมากที่สุด คือ เพื่อประโยชน์ในด้านการบริหารและตัดสินใจทางธุรกิจ

ด้านกฎหมายทางด้านบัญชี ผู้ประกอบการที่มีระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรีให้ความสำคัญกับกฎหมายทางด้านบัญชีย่อยมากที่สุด คือ ห้างหุ้นส่วนที่จดทะเบียนที่ตั้งตามกฎหมายไทยและกิจการร่วมค้า นิติบุคคลที่ตั้งตามกฎหมายต่างประเทศต้องยื่นงบการเงินต่อสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภายใน 5 เดือนนับตั้งแต่วันปิดบัญชี แต่ผู้ที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโท และจัดทำบัญชีโดยใช้บริการจากสำนักงานบัญชีให้ความสำคัญมากที่สุด คือ การจัดทำบัญชีต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี (พ.ร.บ.การบัญชี พ.ศ. 2543) แต่ผู้ที่มีจัดทำบัญชีโดยพนักงานบัญชีและสำนักงานบัญชีให้ความสำคัญมากที่สุด คือ การจัดทำบัญชีที่มีคุณวุฒิ ปวศ. หรือปริญญาตรีทางบัญชีตามแต่ละขนาดของธุรกิจและการจัดทำงบการเงินต้องเป็นไปตามรูปแบบตามที่กฎหมายกำหนด

ด้านการใช้ข้อมูลทางการบัญชีในการบริหารธุรกิจ ผู้ประกอบการที่มีระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรีและจัดทำบัญชีโดยใช้บริการจากสำนักงานบัญชีให้ความสำคัญกับการใช้ข้อมูลทางการ

บัญชีในการบริหารธุรกิจยอดเยี่ยมมากที่สุด คือ การบริหารสินค้าคงเหลือเพื่อให้กิจการไม่ต้องเกิดต้นทุนจมในสินค้า แต่ผู้ที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีให้ความสำคัญมากที่สุด คือ การคำนวณและควบคุมต้นทุนสินค้าเพื่อให้กิจการสามารถแข่งขันในด้านราคากับคู่แข่งได้ ผู้ที่มีระดับการศึกษาปริญญาโทให้ความสำคัญมากที่สุด คือ การบริหารเงินสด เงินฝากธนาคารเพื่อไม่ให้มีการขาดสภาพคล่อง การจัดทำรายงานการซื้อประจำเดือนสามารถควบคุมสินค้าและค่าใช้จ่ายของกิจการได้ การจัดทำรายงานลูกหนี้เพื่อง่ายต่อการติดตามหนี้และประกอบการศึกษาการให้เครดิตลูกค้า การบริหารสินค้าคงเหลือเพื่อให้กิจการไม่ต้องเกิดต้นทุนจมในตัวสินค้าและการคำนวณและควบคุมต้นทุนสินค้าเพื่อให้กิจการสามารถแข่งขันในด้านราคากับคู่แข่งได้ และผู้ที่จัดทำบัญชีโดยพนักงานบัญชีและสำนักงานบัญชีให้ความสำคัญมากที่สุด คือ การบริหารเงินสด เงินฝากธนาคารเพื่อไม่ให้มีการขาดสภาพคล่อง และการคำนวณควบคุมต้นทุนสินค้า เพื่อให้กิจการสามารถแข่งขัน ในด้านราคากับคู่แข่งได้

ด้านความรู้ของผู้ประกอบการ โดยผู้ประกอบการที่มีระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาโท จัดทำบัญชีโดยใช้บริการจากสำนักงานบัญชีและจัดทำบัญชีโดยพนักงานและสำนักงานบัญชีให้ความสำคัญกับความรู้ของผู้ประกอบการยอดเยี่ยมมากที่สุด คือ ความรู้ทางด้านบัญชีแต่ผู้ที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีให้ความสำคัญมากที่สุด คือ การเข้ารับการศึกษาอบรม ความรู้ทางการเงินและบัญชีช่วงระยะสั้น ๆ อย่างต่อเนื่องจากหน่วยงานภาครัฐ หรือสถาบัน การศึกษาที่มีการจัดอบรม

ด้านการให้ความสำคัญต่อพนักงานบัญชีของกิจการ ผู้ประกอบการที่มีระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี จัดทำบัญชีโดยใช้บริการจากสำนักงานบัญชีและจัดทำบัญชีโดยพนักงานและสำนักงานบัญชีให้ความสำคัญกับการให้ความสำคัญต่อพนักงานบัญชีของกิจการยอดเยี่ยมที่สุด คือ การจ้างพนักงานทำบัญชีที่มีคุณวุฒิและมีคุณสมบัติตรงตามที่กฎหมายกำหนดแต่ผู้ที่มีระดับการศึกษาปริญญาโทให้ความสำคัญมากที่สุด คือ การส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานทำบัญชีเข้ารับฝึกอบรมด้านบัญชีอย่างต่อเนื่องตลอดการทำงาน

ด้านการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการที่มีระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี และใช้บริการจากสำนักงานบัญชีให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดทำบัญชียอดเยี่ยมที่สุด คือ การนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในงานด้านบัญชี ในส่วนการบันทึกข้อมูลและประมวลผลแต่ผู้ที่มีระดับการศึกษาปริญญาโทให้ความสำคัญมากที่สุด คือ การจัดเก็บข้อมูลที่สำคัญของกิจการในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ดิสเกต (Diskette) หรือเทป และผู้ที่จัดทำบัญชีโดยพนักงานและสำนักงานบัญชีให้ความสำคัญ คือ การนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในงานด้านบัญชีในส่วนการบันทึกข้อมูลและประมวลผลและการจัดเก็บข้อมูลที่สำคัญของกิจการในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ดิสเกต (Diskette) หรือเทป

ด้านการให้ความสำคัญต่อระบบบัญชีและระบบเอกสาร ผู้ประกอบการที่มีระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี จัดทำบัญชีโดยใช้บริการจากสำนักงานบัญชี และจัดทำบัญชีโดยพนักงานและสำนักงานบัญชีให้ความสำคัญกับการให้ความสำคัญต่อระบบบัญชีและระบบเอกสารน้อยมากที่สุด คือ เอกสารการจ่ายเงินต้องมีการอนุมัติจากผู้มีอำนาจก่อนการจ่ายเงินทุกครั้ง แต่ผู้ที่มีระดับการศึกษาปริญญาโทให้ความสำคัญมากที่สุด คือ การแบ่งแยกหน้าที่และเอกสารทางการเงิน และการบัญชีอย่างชัดเจนและเอกสารการจ่ายเงินต้องมีการอนุมัติจากผู้มีอำนาจก่อน การจ่ายเงินทุกครั้ง

และด้านการใช้บริการจากสำนักงานบัญชี ผู้ประกอบการที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จัดทำบัญชีโดยใช้บริการจากสำนักงานบัญชีและจัดทำบัญชีโดยพนักงานและสำนักงานบัญชี ให้ความสำคัญกับการใช้บริการจากสำนักงานบัญชี น้อยมากที่สุด คือ การทำบัญชีที่มีความถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปแต่ผู้ที่มีระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรีให้ความสำคัญมากที่สุด คือ การได้รับคำปรึกษา ด้านภาษีอากรและติดต่อประสานงานกับ เจ้าพนักงานเมื่อมีปัญหาและผู้ที่มีระดับการศึกษาปริญญาโทให้ความสำคัญมากที่สุด คือ การทำบัญชีมีความถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและการได้รับคำปรึกษาในการจัดวางระบบบัญชีที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

ข้อเสนอแนะ

จากผลการศึกษาถึงทัศนคติต่อการจัดทำบัญชีของผู้ประกอบการสินค้าหัตถกรรม อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะดังนี้

ด้านผู้ประกอบการ

ควรมีความรู้ทางบัญชีแม้จะทำบัญชีไม่ได้แต่ต้องอ่านงบการเงินเป็น มิใช่ดูแต่ตัวเลขจากกำไรขาดทุนและต้องรู้ความหมายของตัวเลขแต่ละตัว ควรต้องเข้มงวด และระมัดระวังในการเลือกผู้ทำบัญชีให้คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ตามกฎหมายกำหนดเท่านั้นและการจัดทำบัญชีต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปไม่บิดเบือนงบการเงิน เพื่อให้ได้งบการเงินที่มีความน่าเชื่อถือ และสามารถนำไปใช้ในการบริหารให้เกิดประสิทธิภาพเพื่อไม่ต้องถูกลงโทษ

ด้านหน่วยงานทางภาครัฐ

ควรต้องเข้ามามีบทบาทในการให้ความรู้ความเข้าใจด้านบัญชีและการเงินแก่ผู้ประกอบการให้สามารถเข้าใจและมีความรู้ในการจัดทำบัญชีได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้ได้งบการเงินที่แท้จริงและสามารถนำข้อมูลทางการเงินมาช่วยในการบริหารธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม ขณะเดียวกันควรส่งเสริมให้จัดทำบัญชีอย่างมีหลักเกณฑ์ และไม่ควรประเมินรายรับของผู้ประกอบการเพียง เพื่อให้จัดเก็บภาษีได้ตามเป้าที่กำหนดเท่านั้น รวมทั้งการออกกฎหมายระเบียบข้อกำหนดทางบัญชีที่สำคัญ ควรแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบและชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการ เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดี มองเห็นความสำคัญและประโยชน์ในการทำบัญชีให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยมีใช้ภาครัฐจะได้รับผลประโยชน์การจัดเก็บภาษีเท่านั้นแต่ผู้ประกอบการก็ได้ประโยชน์ เช่นเดียวกันในการจัดทำงบการเงินที่ถูกต้อง และไม่ควรแสดงออกในลักษณะเชิงบังคับ หรือคอยจับผิดผู้ประกอบการ

สถาบันสถานการศึกษา

ควรมีการพัฒนาโครงสร้างการศึกษา เพื่อผลิตผู้ประกอบการวิชาชีพด้านบัญชีที่มีความรู้ความสามารถ ทั้งทางวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้สอดคล้องกับโลกาภิวัตน์ในปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นการศึกษาและการฝึกประสบการณ์ทางด้านบัญชี ความชำนาญงานและจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อให้ได้ผู้ประกอบการวิชาชีพด้านบัญชีสามารถนำไปใช้ในวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผู้ประกอบการจะเชื่อมั่นในคุณภาพของนักบัญชี ส่งผลทำให้มีการจ้างพนักงานทำบัญชีแทนสำนักงานบัญชีเพื่อที่ผู้ประกอบการสามารถนำข้อมูลทางบัญชีมาใช้ในการบริหารธุรกิจอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจและประเทศชาติ

ข้อเสนอแนะในศึกษาครั้งต่อไป

จากการศึกษาครั้งนี้ ผลการวิเคราะห์ทำให้ทราบทัศนคติของผู้ประกอบการในการจัดทำบัญชี ซึ่งสามารถศึกษาเพิ่มเติมต่อไปได้อีกในส่วน ปัญหาของผู้ประกอบการในการจัดทำบัญชีที่มีการใช้บริการจากสำนักงานบัญชีเพื่อสำนักงานบัญชีจะได้มีแนวทางแก้ไขในการให้บริการต่อไป